



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๔๘

ฉบับที่ 25 /2540

เรื่อง การฟื้นฟูกิจการธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าการฟื้นฟูกิจการธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) โดยให้บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัท) เข้าบริหารงานจะประสบความสำเร็จตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้ และการตัดสินใจดำเนินการฟื้นฟูจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน) ก็จะได้รับเงินลงทุนและเงินช่วยเหลือในการฟื้นฟูกลับคืนจากการขายหุ้นในระยะต่อไปเช่นเดียวกับที่ได้เคยดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในอดีตมาแล้ว

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 นี้ นายอานวย วีรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในที่ปรึกษาร่วมมือในการเข้าบริหารและฟื้นฟูกิจการระหว่างกองทุน ธนาคาร และบริษัท ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการลงนามในสัญญาการจ้างบริหารกิจการระหว่างบริษัทและธนาคารซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 แล้วด้วย สัญญาดังกล่าวมีกำหนด 7 ปีนับแต่วันที่บริษัทเข้าบริหารในวันที่ 2 พฤษภาคม 2540 ในโอกาสนั้นนายเจริญ กระจกานนท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แถลงแก่สื่อมวลชนในเรื่องการฟื้นฟูกิจการธนาคารว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าการให้บริษัทเข้าบริหารกิจการธนาคารโดยมีกองทุนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเงินในเบื้องต้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการฟื้นฟูธนาคารดังกล่าวจะใช้เงินจากกองทุนเป็นจำนวนมากแต่เมื่อพิจารณาผลดีผลเสียโดยรวมแล้วจะเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูกิจการจะเป็นการประหยัดทรัพยากรของทางราชการมากกว่าที่ให้กองทุนรับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และการที่กองทุนจะต้องรับภาระในการช่วยเหลือผู้ฝากเงินซึ่งมีจำนวนสูงถึง 110,000 ล้านบาท และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นฟูที่ดำเนินการอยู่นี้จะจำกัดขอบเขตความเสียหายที่จะพึงมีต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับความช่วยเหลือทางการเงินตามแนวทางนี้ประกอบด้วยการรับซื้อสินทรัพย์ที่เสียหายจำนวนประมาณ 60,000 ล้านบาท ในราคา 48,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อลดเซยความเสียหายที่เกิดขึ้นในธนาคารแห่งนี้ จำนวนเงินให้ความอนุเคราะห์ส่วนนี้กองทุนจะได้รับประโยชน์คืนเมื่อหุ้นที่กองทุนและสมาคมธนาคารไทยถืออยู่รวมกันร้อยละ 75 มีราคาสูงขึ้น

ในช่วงระยะ 3 ปีแรกของการฟื้นฟูกิจการกองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยการค้ำประกัน หรือการอวัลในวงเงิน 50,000 ล้านบาท แก่ธนาคารเพื่อลดต้นทุนของธนาคารในการระดมเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยอายุการค้ำประกันหรือการอวัลจะไม่เกิน 7 ปี นอกจากนี้กองทุนจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเชิงธุรกิจโดยให้วงเงินกู้แก่ธนาคารจำนวน 20,000 ล้านบาท ในอัตราตลาดเพื่อปรับสภาพคล่อง เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นด้วย สองกรณีหลังนั้นถือเป็นการให้ความช่วยเหลือในเชิงธุรกิจ ดังนั้นการ รวมยอดเงินต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วถือว่าทั้งจำนวนเป็นเงินที่ทางการให้ความอนุเคราะห์ประเภทเดียวกัน จึงไม่ถูกต้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าธนาคารภายใต้การบริหารงานของบริษัทจะสามารถฟื้นตัวและมีกำไรได้ตั้งแต่เมื่อครบปีแรกที่บริษัทเข้าบริหาร และจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ตามแผน การฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ในการเข้าบริหาร ธนาคารบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนปีละ 36 ล้านบาท และได้ส่วนแบ่งในอัตราร้อยละ 6 - 10 ของกำไรสุทธิ ที่เป็นผลจากการบริหารงานของบริษัทอย่างแท้จริง และบริษัทมีสิทธิทยอยซื้อหุ้นจากกองทุนได้ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนในปีที่ 3 ถึงปีที่ 7 นับแต่วันเข้าบริหารตามราคาที่ยึดกับราคาตลาด หรือตามราคา ที่กำหนด โดยต้นทุนของกองทุนบวกดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

การให้ความช่วยเหลือของกองทุนในการฟื้นฟูธนาคารดังกล่าวเป็นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งกองทุนจะได้รับการชดเชยภาระในการช่วยเหลือจากการขายหุ้นที่ถืออยู่ ในระยะต่อไปเมื่อสามารถฟื้นฟูฐานะการดำเนินงานของธนาคารให้มั่นคงแล้ว รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ ถือหุ้นอื่นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยสุจริตไม่ให้เกิดความเสียหาย สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำความเสียหายให้กับธนาคารนั้น ทางการได้ดำเนินการอายัดหุ้นไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญากับผู้บริหารที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

7 พฤษภาคม 2540